

ด้วยพระนามของเอกองค์อัลลอฮ์

จดหมายข่าวอิหร่าน (ฉบับที่ 35)

การเมือง

ประธานาธิบดีอิหร่านเดินทางเยือนตุรกี

ประธานาธิบดีอิหร่านได้เดินทางไปยังอังการาตามคำเชิญของประธานาธิบดีตุรกี โดยเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนทางการเมืองและเศรษฐกิจระดับสูงเพื่อการเยือนอย่างเป็นทางการ

ฯพณฯ ระเบียบ ระเบียบ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านหลังจากการประชุมทวิภาคีกับ ฯพณฯ เรเจป ไทยิป แอร์โดอัน ประธานาธิบดีตุรกี ได้เข้าร่วมการประชุมสภาสูงสุดแห่งความร่วมมืออิหร่าน-ตุรกี ครั้งที่ 8 โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสของทั้งสองประเทศเข้าร่วมด้วย

จากนั้น ฯพณฯ ระเบียบ และ ฯพณฯ แอร์โดอัน เข้าร่วมพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือร่วมกัน 10 ฉบับ และมีการอธิบายถึงผลลัพธ์ของการปรึกษาหารือและแถลงข่าวร่วมกัน

เช่นเดียวกัน ในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ ประธานาธิบดีทั้งสองยังได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกันของนักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจจำนวน 400 คนของอิหร่านและตุรกี โดย ฯพณฯ ระเบียบ ชี้ให้เห็นว่า อิหร่านและตุรกีมีความสามารถที่หลากหลายในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กล่าวว่า: ทั้งสองประเทศได้ตกลงที่จะเพิ่มปริมาณการแลกเปลี่ยนทางการค้าเป็น 3 หมื่นล้านดอลลาร์

ฯพณฯ ระเบียบ กล่าวเกี่ยวกับวิกฤตฉนวนกาซาว่า: ประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่สร้างความกังวลให้กับชาวมุสลิมและผู้ที่ยึดมั่นในศาสนา คือ ประเด็นปาเลสไตน์ โดยอิหร่านและตุรกีมีจุดยืนร่วมกันในการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์และการยืนหยัดต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์ที่ถูกกดขี่ ด้วยเหตุนี้จึงมีความพยายามที่จะหยุดยั้งเหตุการณ์โศกเศร้านี้ แต่เป็นที่น่าเสียดายเนื่องจากชาวอเมริกันและชาวตะวันตกได้ให้การสนับสนุนต่อระบอบไซออนนิสต์ พวกเราจึงยังคงเป็นพยานถึงการพลีชีพของบรรดาศาสนิกชน เด็กๆ และประชาชนผู้บริสุทธิ์ชาวปาเลสไตน์

เอกอัครราชทูตอาเซียนพบปะกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน

เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) รวมทั้งประเทศไทย หารี้อและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ฯพณฯ ดร. ซะฟารี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านการทูตเศรษฐกิจของอิหร่าน เกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีกับสมาคมและประเทศสมาชิก

ในการประชุมครั้งนี้ ฯพณฯ ดร. ซะฟารี ยังได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอิหร่านกับภูมิภาคอาเซียน โดยกล่าวชื่นชมการสนับสนุนของประเทศสมาชิกของสมาคมฯ ในการเข้าร่วมสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือของอาเซียนกับสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน และเรียกร้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และรอบด้านของประเทศสมาชิกตามคำขอของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านตามคำขอของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน อิหร่านจึงกลายเป็นคู่แข่งจากอาเซียน

รัฐมนตรีช่วยเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าวเน้นย้ำว่า อิหร่านมีศักยภาพความสามารถสูงในด้านพลังงาน ทรานซิส การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีใหม่ๆ และพร้อมที่จะพัฒนาความร่วมมือในภาคส่วนเหล่านี้กับประเทศสมาชิกอาเซียน

ฯพณฯ ดร. ซะฟารี เน้นย้ำถึงความจำเป็นโดยด่วนในการจัดตั้งคณะกรรมการเศรษฐกิจร่วมและได้แสดงความพร้อมของอิหร่านในการดำเนินการ โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน เช่น การ Clearing trade และกล่าวถึงศักยภาพในการทรานซิสของอิหร่านกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะเส้นทางเหนือ-ใต้ และได้เชิญเอกอัครราชทูตอาเซียนเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ ข้างต้น เช่น ชาบะฮ์ฮอร์ (Chabahar) เพื่อทำความคุ้นเคยกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นๆ อีกด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ เอกอัครราชทูตอาเซียนกล่าวถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญของอิหร่าน โดยเน้นย้ำการกระชับความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

เศรษฐกิจ

การส่งออกสินค้าเกษตรของอิหร่านไปยัง 130 ประเทศ

สมาชิกอาวุโสของสภาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และการค้าของอิหร่าน กล่าวว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีอิหร่าน (วันที่ 21 มีนาคม ถึง 21 ธันวาคม 2023) อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของอิหร่านมูลค่า 4,300 ล้านดอลลาร์ได้ถูกส่งออกไปยัง 130 ประเทศทั่วโลก

ชัยยิด รุสูลลอฮ ลาดีฟี กล่าวเสริมว่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ในด้านมูลค่า และเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 7 ในด้านน้ำหนัก (ปริมาณ)

ชัยยิด รุสูลลอฮ ลาดีฟี กล่าวเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางการส่งออกอาหารและสินค้าเกษตรของอิหร่านว่า กำลังซื้อของอิรัก 1,405 ล้านดอลลาร์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 531 ล้านดอลลาร์, รัสเซีย 376 ล้านดอลลาร์, ปากีสถาน 330 ล้านดอลลาร์ และอัฟกานิสถาน 280 ล้านดอลลาร์ นับเป็น 5 อันดับแรกในการส่งออกอาหารและสินค้าเกษตรของอิหร่าน คิดเป็นร้อยละ 68 ของการส่งออกของประเทศไปยัง 5 ประเทศข้างต้นนี้

ประเทศต่างๆ ได้แก่ จีน อินเดีย ตุรกี เติร์กเมนิสถาน อาเซอร์ไบจาน เยอรมัน กาตาร์ คาซัคสถาน โอมาน อุซเบกิสถาน คูเวต สเปน คีร์กีซสถาน อาร์เมเนีย และซีเรีย เป็นจุดหมายปลายทางอันดับที่ 6 ถึง 20 ของการส่งออกอาหารและสินค้าเกษตรของอิหร่าน

ตามรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) อิหร่านอยู่ในฐานะที่สำคัญในการจัดหาอาหารของโลกและเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านอาหารรายใหญ่

ในบรรดาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร สินค้าส่งออกที่สำคัญที่สุดของอิหร่าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม สินค้าประมง มะเขือเทศ ถั่วพิสตาชิโอ ทับทิม แดงโม ไข่ไก่ หญ้าฝรั่น อินทผลัม มะเดื่อ มันฝรั่ง แอปเปิ้ล และลูกพีช ทั้งนี้ อิหร่านเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศอันดับต้นๆ ของโลกในการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล่านี้

อิหร่าน เจ้าของสถิติการผลิตน้ำมันของ OPEC ในปี 2023

กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาประกาศว่า ในปี 2023 อิหร่านมีการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น 330,000 บาร์เรลต่อวัน เป็นเจ้าของสถิติการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ในปีนี้

ตามรายงานใหม่ของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ เฉลี่ยการผลิตน้ำมันของอิหร่านในปีที่แล้วอยู่ที่ 2,870,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 330,000 บาร์เรลต่อวัน

ในขณะเดียวกัน รวมการผลิตทั้งหมดของ OPEC ในปี 2023 ลดลง 630,000 บาร์เรลเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และแตะระดับประมาณ 27 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ทั้งนี้จากข้อมูลของ 12 ประเทศที่เป็นสมาชิกโอเปกนั้น มี 7 ประเทศเผชิญกับการผลิตที่ลดลงในปีนี้, 1 ประเทศยังคงรักษาเสถียรภาพการผลิต และอีก 4 ประเทศรวมทั้งอิหร่านมีการผลิตที่เพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน ซาอุดีอาระเบียมีการผลิตน้ำมันประมาณ 9 ล้านบาร์เรลต่อวัน และอิรักมีการผลิตประมาณ 4.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน อยู่ในอันดับที่ 1 และ 2 ของ OPEC

แม้จะเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง แต่อิหร่านก็รั้งอันดับ 3 ในการผลิตน้ำมันของ OPEC นับจากสถิติในไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

รายงานฉบับนี้ประกาศว่า การผลิตน้ำมันของอิหร่านในเดือนธันวาคม 2023 อยู่ที่ 3,170 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ประเทศสมาชิก OPEC ได้แก่ อิหร่าน แอลจีเรีย คองโก อิเควทอเรียลกินี กาบอง อิรัก คูเวต ลิเบีย ไนจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเวเนซุเอลา

ธนาคารโลกเพิ่มประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของอิหร่านเป็นสองเท่า

ในรายงานล่าสุดที่มีชื่อว่า World Economic Outlook ธนาคารโลกได้ประกาศการเติบโตของเศรษฐกิจอิหร่าน ร้อยละ 4.2 ในปี 2566

ในรายงานก่อนหน้านี้ สถาบันระหว่างประเทศแห่งนี้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของอิหร่านจะเติบโตร้อยละ 2.2 ในปีนี้ โดยอ้างอิงจากการเติบโตร้อยละ 4.2 ของเศรษฐกิจอิหร่านในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมากกว่าการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญของธนาคารโลก และการประเมินของสถาบันนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของอิหร่านเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

รายงานนี้ยังเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของอิหร่านในปี พ.ศ. 2567 เป็นร้อยละ 3.7 ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 2 ในรายงานก่อนหน้านี้

ข่าวสารอื่นๆ

การเลือกเมืองจากอิหร่านเป็นเมืองหลวงการท่องเที่ยวของ ASIA COOPERATION DIALOGUE

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวอิหร่านกล่าวว่า เมืองยาซด์ได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงการท่องเที่ยวของการประชุม Asian Cooperation Dialogue ในปี พ.ศ. 2567

ฯพณฯ อะลีอัซการ์ ซอลบอไฟยอน แจ้งให้ทราบว่าการดำรงตำแหน่งประธานของ Asian Cooperation Dialogue (ACD) ในปี พ.ศ. 2567 ถือเป็นความรับผิดชอบของอิหร่าน โดยกล่าวว่า: ประเทศที่ดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาประจำปีมีสิทธิแนะนำเมืองให้เป็นเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยว และยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ทั้ง 3 เมืองของอิหร่าน คือ Yazd, Kerman และ Mashhad จึงได้รับการเสนอชื่อสำหรับเมืองหลวงการท่องเที่ยวครั้งนี้ และหลังจากตรวจสอบตัวชี้วัดที่ต้องการแล้ว เมือง Yazd ก็ได้รับการแนะนำให้ป็นเมืองหลวงการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิก ACD

ยาซด์ (Yazd) เป็นหนึ่งในเมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเมืองศาสนาของอิหร่าน มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อีกทั้งบริบททางประวัติศาสตร์ของยาซด์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองดินเหนียวดิบแห่งแรกของโลกในรายชื่อมรดกโลกที่จับต้องได้ของ UNESCO และเมืองนี้เป็นเมืองประวัติศาสตร์แห่งที่สองของโลกรองจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ยาซด์เป็นจุดหมายปลายทางแรกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นเดียวกับชีราซและอิสฟาฮานในฐานะสามเหลี่ยมทองคำของการท่องเที่ยวอิหร่าน

ฯพณฯ ซอลบอพิยอน กล่าวเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้จากการคัดเลือกเมืองยาซด์: การพัฒนาเครือข่ายการตลาดการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิก ACD การแนะนำผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ศักยภาพ ความสามารถ และโอกาสในการลงทุนในการท่องเที่ยวที่ยาซด์ การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนของการท่องเที่ยวกับประเทศสมาชิก การจัดงานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของอิหร่านกับหน่วยงานพิเศษและองค์กรระหว่างประเทศ และนี่คือความสำเร็จในการคัดเลือกยาซด์ให้เป็นเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิก ACD

Asia Cooperation Dialogue ที่มีสมาชิก 35 ประเทศ เป็นองค์กรเอเชียที่มีความครอบคลุมมากที่สุด ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม

ข้อเสนอในการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือแห่งเอเชีย (Asian Cooperation Dialogue) นี้ได้รับการเสนอครั้งแรกโดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย และองค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545

วัยรุ่นอิหร่านอายุ 15 ปีกลายเป็นนักกีฬาโอลิมปิก

Mohammad Biranvand ได้รับรางวัลเหรียญทองในรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันเป่าบินชิงแชมป์เอเชีย และคว้าโควต้าสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีส

การแข่งขันเป่าบินชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้จัดโดยเจ้าภาพคูเวต นักกีฬาแมนปิ่นของอิหร่านชนะโควต้าโอลิมปิกปารีสไปแล้ว 3 โควต้า คือ Fatemeh Amini และ Sharmina Chahalamirani ในปืนยาวอัดลม และ Hanieh Rostamian ในปืนพกระยะ 25 เมตร

คลังภาพที่งดงามของอิหร่าน



เส้นทางรถไฟทั่วประเทศของอิหร่าน ซึ่งมีอายุประมาณ 100 ปี เส้นทางที่เชื่อมต่อเมืองต่างๆ ของประเทศเข้าด้วยกัน และได้รับการขึ้นทะเบียนในรายการมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

ผู้จัดทำ: ฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฯ

คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทย ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก @IranInTh